

# TIỀN HẢI Đẩy nhanh chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ ATM

Với mong muốn mang lại nhiều tiện ích cho người thụ hưởng, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Tiên Hải tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời đẩy nhanh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM.



Ông Đoàn Văn Thỏa, xã Đông Lâm (Tiên Hải) thấy việc nhận lương hưu qua thẻ ATM rất nhanh chóng, thuận tiện.

Nhận thức được sự tiện lợi khi được chi trả theo phương thức này không dùng tiền mặt nên ngay khi về nghỉ chế độ hưu trí, ông Đoàn Văn Thỏa ở xã Đông Lâm (Tiên Hải) đã đăng ký nhận lương hưu hàng tháng qua thẻ ATM. Ông tâm sự: Tôi thấy việc nhận lương hưu qua thẻ ATM rất nhanh chóng, thuận tiện, không mất nhiều thời gian chờ đợi. Mọi công nghệ hiện đại, tôi có thể rút tiền ở bất cứ đâu khi cần, thậm chí chỉ cần ngồi ở nhà vẫn có thể kiểm soát được số tiền mình đang có. Nếu chưa có nhu cầu sử dụng ngay thì số tiền vẫn giữ trong tài khoản và sẽ được tính lãi. Đây thực sự là một dịch vụ mang lại nhiều tiện ích cho người thụ hưởng.

Giống như ông Thỏa, bà Lê Thị Hiền ở thị trấn Tiên Hải cũng rất hài lòng với việc nhận lương hưu hàng tháng qua thẻ ATM. Lấy dẫn chứng về việc trước kia khi còn lĩnh lương hưu bằng tiền mặt, cô lần phải xếp hàng chờ đợi mấy tiếng đồng hồ mới lấy được tiền, vừa mệt mỏi vừa mất thời gian nên bà Hiền cho rằng

việc nhận lương hưu hàng tháng qua tài khoản ngân hàng là rất tiện ích cho người thụ hưởng. "Nhà tôi ở thị trấn, ngay gần cây ATM nên việc lĩnh lương hưu rất thuận lợi. Bất cứ khi nào có nhu cầu là tôi có thể rút được tiền. Cả hai vợ chồng tôi hiện nay đều lĩnh lương hưu qua tài khoản ngân hàng. Tháng nào chi tiêu ít tôi sẽ rút ít đi, số còn lại để tiết kiệm" - bà Hiền chia sẻ.

Phương thức chi trả qua tài khoản ngân hàng cá nhân giúp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không cần phải đến địa điểm tập trung để rút tiền. Ông Lê Thanh Khấn, viên chức BHXH huyện Tiên Hải cho rằng: Đây là hình thức chi trả phù hợp với chủ trương chờ đợi mấy tiếng đồng hồ mới lấy được tiền, vừa mệt mỏi vừa mất thời gian nên bà Hiền cho rằng

việc nhận lương hưu hàng tháng qua tài khoản ngân hàng cá nhân giúp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không cần phải đến địa điểm tập trung để rút tiền. Ông Lê Thanh Khấn, viên chức BHXH huyện Tiên Hải cho rằng: Đây là hình thức chi trả phù hợp với chủ trương chờ đợi mấy tiếng đồng hồ mới lấy được tiền, vừa mệt mỏi vừa mất thời gian nên bà Hiền cho rằng

Theo số liệu của BHXH huyện Tiên Hải, toàn huyện hiện có 8.905 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Trong đó, có 1.870 người nhận tiền qua tài khoản ATM, chiếm 21% tổng số người hưởng. Số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận tiền qua thẻ ATM tập trung ở một số khu vực có trụ sở của ngân hàng và có cây rút tiền như thị trấn Tiên Hải, các xã Tây Giang, An Ninh, Tây Lương, Đông Lâm... Riêng khu vực thị trấn Tiên Hải, số người nhận chi trả qua ATM chiếm 40% trên tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH của huyện. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn trong việc phát triển

số người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM do đa số người thụ hưởng đã cao tuổi, khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, đã quen sử dụng tiền mặt. Hơn nữa, nhiều người chưa hiểu rõ tính năng, tiện ích của thẻ ATM nên chưa sẵn sàng chuyển đổi. Nhiều địa phương, người dân mong muốn được nhận tiền qua tài khoản thì lại chưa có cây ATM nên còn tâm lý e ngại.

Bà Vũ Thị Hoa, Phó Giám đốc BHXH huyện Tiên Hải cho biết: Để tiếp tục phát triển người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM, BHXH huyện sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. BHXH huyện cũng sẽ đẩy xuất ý ngành ngân hàng tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, lắp đặt bổ sung cây ATM, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tiếp cận với dịch vụ ngân hàng. Cùng với đó, sẽ phối hợp chặt chẽ với hệ thống bưu điện tiến hành rà soát, xác định nhóm tiềm năng; phối hợp với các ngân hàng thương mại tiếp tục vận động, hướng dẫn hỗ trợ người hưởng trong việc làm thủ tục mở tài khoản ATM bảo đảm thuận tiện, nhanh chóng; hỗ trợ chi phí mở tài khoản; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng khi đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM.

Bà Vũ Thị Hoa nhấn mạnh: Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh thanh toán các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để người hưởng thấy rõ những ưu điểm của hình thức chi trả này, qua đó mang tới sự thuận tiện, hài lòng cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH trên địa bàn huyện.

ĐỖ HỒNG ANH

# Trao yêu thương, đồng hành vượt khó

Tuổi trẻ Thái Bình đã thực hiện nhiều hoạt động, mô hình nhằm hỗ trợ người nghèo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vững tin vươn lên trong cuộc sống. Em Nguyễn Quách Hồng Nhung, lớp 4E, Trường Tiểu học Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Em mắc bệnh tật, bố em là người khuyết tật, mẹ em không có công việc ổn định. Em là một trong những học sinh được Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố, Liên đội Trường Tiểu học Hoàng Diệu tặng sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng. Hồng Nhung cho biết: Em luôn nhận được sự giúp đỡ từ các cô và các bạn. Nay được nhận học bổng, em rất vui, em sẽ giữ gìn sức khỏe, cố gắng học tập thật tốt.

Bà Tô Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Diệu cho biết: Trong Trường còn nhiều học sinh mồ côi, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài sự hỗ trợ của nhà trường, thời gian qua các em đã tiếp nhận quà từ các cấp bộ đoàn, các mạnh thường quân. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên các em và gia đình vượt qua khó khăn.

Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc xây nhà mới là điều vượt quá khả năng của họ. Qua năm bắt thông tin từ cơ sở, các cấp bộ đoàn đã kết nối, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí xây

dựng nhà tình nghĩa. Bà Bùi Thị Năm, 70 tuổi, thôn Đông Cao 2, xã Tây Tiến (Tiên Hải) là phụ nữ đơn thân, thuộc diện hộ nghèo. Bà bị liệt, kinh tế chủ yếu trông chờ vào mấy sào ruộng. Bà cho biết: Trước đây tôi sống trong ngôi nhà cấp 4 cũ nát. Tỉnh đoàn, Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 55 triệu đồng, anh em, các cháu trong dòng họ hỗ trợ thêm nữa để xây nhà mới cho tôi. Từ khi có nhà mới tôi bớt lo nghĩ. Xin cảm ơn đoàn thanh niên, ủy ban MTTQ các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp giúp đỡ để tôi yên tâm sống những năm tháng tuổi già.

Đoàn Thanh niên xã Vũ Tiến (Vũ Thư) là một trong những cơ sở đoàn có nhiều hoạt động an sinh xã hội. Anh Trần Quốc Ván, Bí thư Đoàn xã cho biết: 5 năm gần đây, Đoàn xã đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 5 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, tặng 5 công trình nước sạch, giúp đỡ 3 học sinh nghèo theo mô hình "địa chỉ xanh tình nguyện"... Nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc này từ xã hội hóa. Đoàn Thanh niên xã đã chủ động tạo dựng môi trường hệ với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm để huy động sự đóng góp.

Các hoạt động: thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ thanh niên yêu thế, học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn cũng được các cấp bộ đoàn thực hiện thường xuyên. Hàng năm,

tuổi trẻ toàn tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ khoảng 16.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tặng gần 20.000 suất quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.000 người; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhiều nhà ở...

Theo anh Nguyễn Bá Cát, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình: Các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội được các cấp bộ đoàn tổ chức thông qua các đợt tình nguyện cao điểm như chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè... Các hoạt động đều hướng về các địa bàn khó khăn, xa trung tâm, quan tâm đến đối tượng chính sách, người nghèo, thanh thiếu nhi yếu thế. Thực hiện chủ trương "3 liên kết", các hoạt động hỗ trợ người nghèo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn có nhiều lực lượng tham gia, nguồn hỗ trợ cũng phong phú hơn.

Để chương trình tình nguyện vì an sinh xã hội tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, các cấp bộ đoàn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực xã hội, trong đó có nguồn lực của các cơ sở đoàn, các câu lạc bộ tình nguyện tích cực tham gia hưởng ứng. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, thanh niên.

KUÂN PHƯƠNG



Huyện đoàn Vũ Thư, Đoàn Thanh niên xã Vũ Vinh tặng quà người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

# Tết Thanh minh - hướng về nguồn cội

Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", từ xa xưa, tết Thanh minh là ngày lễ quan trọng, thiêng liêng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam. Đây là dịp để các gia đình, dòng họ tổ chức tảo mộ, sửa sang lại phần mộ của gia đình, dòng tộc cho khang trang, sạch sẽ, quây quần bên nhau nhớ về ông bà, tổ tiên, cùng hướng về nguồn cội của mình.

Nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy về văn học dân gian, nhà thơ Nguyễn Ánh Tuyết, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình chia sẻ: Trong "Truyện Kiều", Nguyễn Du có viết: "Thanh minh trong tiết tháng ba/Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh". Tết Thanh minh mang đậm nét văn hóa của người Việt. Đây là ngày đầu tiên của tiết Thanh minh - 1 trong 24 tiết khí của năm. Theo nghĩa đen, thanh là khí trong, minh là tươi sáng. Tiết Thanh minh là khi bầu trời đã trở nên quang đãng sau những cơn mưa bụi của mùa xuân. Trước đây, đa số các ngôi mộ chỉ được đắp đất, dựng bia nền hàng năm vào dịp này con cháu tổ chức dọn cỏ, dặm đắp thêm để ngôi mộ được tôn cao trước sự bảo mồn của thời gian, thời tiết. Ngày nay, dù các ngôi mộ đều đã được xây dựng bằng nhiều loại vật liệu kiên cố nhưng phong tục xưa vẫn được giữ gìn để chốn yên nghỉ của người thân trong gia đình, dòng họ được ấm cúng.

Theo phong tục truyền thống, vào dịp này, những người con xa quê dù bận mãi với bộn bề cuộc sống thường nhật cũng cố gắng sắp xếp thời gian để trở về tảo mộ những người thân

đã khuất. Trong khi nhiều gia đình, dòng họ mặc định cúng vào ngày chính như một truyền thống để các thành viên không phải xác nhận lại thời gian mỗi dịp thì cũng có những gia đình linh hoạt tổ chức vào dịp cuối tuần gần nhất để con cháu có điều kiện hội tụ đông đủ. Sau khi đi tảo mộ gia tiên, các gia đình làm lễ cúng tại nhà, dâng

mâm cỗ cúng lên ban thờ rồi sum vầy ăn uống, trò chuyện, gắn kết tình nghĩa gia đình.

Vì ngày tết Thanh minh năm nay diễn ra vào dịp giữa tuần nên bà Nguyễn Thị Hoa, xã Tây Ninh (Tiên Hải) tranh thủ dịp cuối tuần đưa 2 con hiện đang sinh sống và học tập tại Hà Nội về dâng hương tổ tiên tại nghĩa trang của xã. Vừa hướng dẫn các con nhỏ

cỏ, bày biện đồ lễ, bà Hoa vừa cho biết: Năm nào cũng vậy, gia đình tôi đều đưa con đến mộ phần của gia đình thắp hương cho ông bà, tổ tiên và cả những người mộ xung quanh. Không chỉ gia đình tôi mà các gia đình trong dòng họ đều gìn giữ truyền thống này như một sợi dây liên kết để thế hệ hôm nay luôn nhớ về và kính trọng tổ tiên, nơi theo



Tết Thanh minh gắn liền với nghi lễ tảo mộ của các gia đình, dòng họ.

truyền thống cha ông, thêm ý chí quyết tâm học tập, công tác giỏi giang trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Còn với anh Phạm Thanh Ngọc (Thành phố Hồ Chí Minh), sau nhiều năm sinh sống và làm việc xa quê, dịp tết Thanh minh này anh đưa bố mẹ về dâng hương ông bà, tổ tiên tại nghĩa trang thị trấn Kiến Xương. Với anh, đây cũng là dịp gặp gỡ đồng đội họ hàng. Anh chia sẻ: Gia đình chúng tôi có truyền thống tết Thanh minh con cháu trong dòng họ lại tụ họp về quê hương tảo mộ, quây quần tại tụ đướng. Bên mâm cơm thụ lộc, mọi người gác lại lo toan thường nhật để dành thời gian chuyện trò, chia sẻ câu chuyện cuộc sống. Bởi vậy, đây còn là dịp gắn kết tình cảm giữa các gia đình trong một dịp gia đình là dòng họ.

Ông Đặng Đình Dung, trưởng tộc họ Đặng làng An Đẽ, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) cho biết: Niềm tự hào của dòng họ là hàng năm cứ vào dịp Thanh minh con cháu từ Nam ra Bắc tế tự đồng đủ dâng hương ở các mộ phần và sum họp tại nhà thờ tổ của dòng họ. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn kết con cháu họ Đặng cùng nhau hướng về nguồn cội.

Dù mang ý nghĩa gì thì trung tâm của ngày lễ này của nghĩa tình, ngày của lòng biết ơn và là một trong những hoạt động văn hóa truyền thống lâu đời. Các nghi lễ có thể giản tiện để phù hợp với nhịp sống hiện đại nhưng đó vẫn luôn là thời gian để mọi người gặp gỡ, sum vầy, nhắc nhau nhớ về về truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời của dân tộc.

TU ANH

# Hơn 4.000 học sinh, giáo viên được tuyên truyền, tập huấn phòng cháy, chữa cháy



Tập huấn phòng cháy, chữa cháy tại Trường Tiểu học Tân Hòa (Vũ Thư).

3 tháng đầu năm 2024, Công an huyện Vũ Thư đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho hơn 4.000 học sinh và giáo viên tại 5 trường học trên địa bàn huyện.

Các buổi tập huấn được tổ chức dưới hình thức giờ học ngoại khóa, chương trình trải nghiệm. Cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện đã phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, hướng dẫn kỹ năng xử lý đám cháy, thoát nạn trong đám cháy cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh các trường. Bên cạnh đó, các em học sinh và giáo viên được tham gia thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy, bình gas. Thông qua tập huấn giúp cán bộ, giáo viên và học sinh các trường nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy, có thêm kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy để xử lý kịp thời, hiệu quả khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

TIẾN DUNG (Đài TTTH Vũ Thư)